



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖

ผู้ทรงคุณวุฒิ แนะนำแนวทาง “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”



เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการเสวนา “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารทีปวิชัยมรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการ และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก **ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ ไบไม้**, **ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์**, **ศ.ดร.ไพบุลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา** และ **ศ.ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน** เป็นวิทยากร ทั้งนี้ คณะวิทยากรได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเสนอผลงานทางวิชาการและการพัฒนาตนเอง และได้ฝากข้อคิดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ ไบไม้ กล่าวว่า บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย คือการสอนและการวิจัย หากทำการสอนโดยขาดการวิจัย ก็จะทำให้การสอนไม่มีคุณภาพ เพราะการสอนเพียงอย่างเดียวจะได้เฉพาะใบปริญญา แต่การทำวิจัยจะเป็นตัวเสริมในด้านการเรียนการสอนทำให้คนมีความรู้มีจิตสำนึก และมีคุณภาพ และเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะมีการแข่งขันทางด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น ถ้าหากเราไม่มีความเข้มแข็งพอ ก็จะก้าวต่อไปได้ยาก ดังนั้น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรจะทำการสอนควบคู่กับการวิจัยเพื่อแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านวิชาการ และคุณภาพการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์แบบ

ทางด้าน **ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์** กล่าวว่า การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สิ่งที่สำคัญคือตำแหน่งทางวิชาการ อยากให้การทำงานวิชาการเพราะคนส่วนใหญ่จะกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น การเขียนผลงานวิชาการนั้น ขอให้คำนึงถึงหลักสำคัญ คือความเป็นสากล มีความคงเส้นคงวา เนื่องจากผู้ประเมินส่วนใหญ่จะประเมินตามกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนด ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ที่จะเขียนผลงานวิชาการศึกษากฎกติกาต่างๆ จะทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และการส่งขอให้ส่งผลงานที่ดีที่สุด หรือหากส่งผลงานหลายชิ้น เช่น บทความวิชาการ, งานวิจัย, หนังสือ ก็ขอให้ทำในรูปแบบเดียวกัน และดูความเกี่ยวข้องกับงานที่ทำด้วย นอกจากนี้ ควรจะพยายาม และให้กำลังใจตัวเองเสมอว่า “เราทำได้”

ในส่วนของ **ศ.ดร.ไพบุลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา** กล่าวว่า ปัจจุบันการทำวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ผู้ที่จะทำวิจัยหรือผลงานทางวิชาการต้องเป็นผู้ที่อ่านมาก ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ให้ศึกษาภาษาและลีลาการเขียนในสาขาวิชาที่เราจะทำจะช่วยให้ทำการเขียนผลงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะพิจารณาคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินเป็นหลัก

(อ่านต่อหน้า ๒)

(ต่อจากหน้า ๑)

ศ.ดร.มณีนีรัตน์ จันทนะผะลิน กล่าวว่า ความรักความศรัทธาในอาชีพ การใส่ใจในอาชีพจะนำไปสู่การสร้างผลงาน และตำแหน่งทางวิชาการ จะทำให้การอบรมสั่งสอนศิษย์มีคุณภาพ มีความรู้และเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ การทำผลงานทางวิชาการจะต้องมีการเพียรพยายาม รอบคอบ รัดกุม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เนื่องจากผิดจริยธรรม ซึ่งในปัจจุบันถือว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของแต่ละแห่งให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน จึงอยากฝากให้อาจารย์ทุกท่านมีความตั้งใจคิดพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานตนเองมีความสุขในการทำงานด้านวิชาการ มีความภาคภูมิใจในอาชีพ และที่สำคัญควรมีความกตัญญูต่อมหาวิทยาลัยที่เราอาศัยด้วย

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควจ. จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน



เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรยายให้ความรู้เรื่อง **แนวทางการพัฒนาการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน** โดยใช้ประเด็นการท่องเที่ยวชุมชนเป็นหัวข้อการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ ให้แก่ผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวียงแก้ว มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจ “การคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์”



เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการ **“การประชุมเชิงปฏิบัติการการคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์”** ณ ห้องประชุมราชวดี อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร โดย **ดร.ปริดา ยิ่งสุขสถาพร ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ**, การเสวนาเรื่องแนวทางการร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ TLO มรพส. โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ, การประชุมเรื่อง ความรู้ความเข้าใจงานลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย **นายณรินทร์ พสุนธรธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์** และการประชุมเรื่องความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดย **นางสาวนิศาชล ศศานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา** ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

▶▶ ตามที่ **มหาวิทยาลัยฯ** จะจัดงาน **งานสัมมนา มรพส. กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก** ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ **หอประชุมศรีวชิระโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว** นั้น จึงขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร, ผอ. ศูนย์, สำนัก / สถาบัน และหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมงานดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ในการจับสลากแก่สื่อมวลชน โดยติดต่อที่ **งานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารทีปวิศ (แดงกาย : โทนสีเขียว)**